



ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ตามที่ได้มีประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ซึ่งมีผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ รวมทั้งสิ้น ๖ คน โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียน ทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ประมวลผลคะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ข้อ ๗ ซึ่งกำหนดว่า “ผู้ที่ถือว่าผ่านการสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐” ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๒. ผู้สอบคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ
 - ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิจากการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
 - ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
 - ๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
 - ๒.๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
๓. ผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจริง ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สอบคัดเลือกได้จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ หรือหากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้รายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก จะถือว่าผู้สอบคัดเลือกได้รายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางวารุณี มาตย์ชวานา)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ประธานกรรมการ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้

(แนบท้ายประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
1	0005	นายรัตนะ ปราณีตพลกรัง
2	0001	นายนาวิน ชลพรมงคล
3	0003	นายเสกสันต์ หาชื่น
4	0006	นายชลัช แคล้วจันทิก
5	0004	นายสมหมาย พรหมพูล

หมายเหตุ : ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ 1 มารายงานตัว เพื่อแสดงความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ งานบุคคล ส่วนช่วยอำนวยการ ชั้น 2 สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้